



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มประเมินฯ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๓๐๕๗ โทรสาร ๐ ๒๕๙๑ ๘๔๒๔

ที่ สธ ๐๔๐๒.๔/ว ๕๐๒

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก ประจำ
กรมควบคุมโรค

เรียน ผู้อำนวยการหน่วยงานระดับกองในสังกัดกรมควบคุมโรค

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก ประจำกรมควบคุมโรค กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. และคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยได้ส่งผลคะแนนมายังกรมควบคุมโรคแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก ประจำกรมควบคุมโรค ได้รวมคะแนนของผู้สมัครรับเลือกตั้งครบถ้วนทุกหน่วยเลือกตั้งแล้ว จึงขอประกาศผลการเลือกตั้งฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดประกาศ ได้ที่ เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ <http://person.ddc.moph.go.th/person1>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน จะเป็นพระคุณ

(นายยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชาติ)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่



ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ
กรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก กรมควบคุมโรค ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่องการรับสมัครเลือกตั้งกรรมการ
กองทุนฝ่ายสมาชิก โดยดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ และให้มีการเลือกตั้งใน
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นแล้ว ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นางสาวฐิติกานต์
ตุงคะศิริ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสถาบันบำราศนราดูร (ปฏิบัติงานที่กองการเจ้าหน้าที่) ได้รับการ
เลือกตั้งให้เป็นกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก ประจำปีกรมควบคุมโรค

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมควบคุมโรค



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก

ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๘.๐๔/ว ๔๕๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การแต่งตั้งและการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเลือกตั้ง กรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้มีกรรมการ จำนวน ๒ ราย และได้มีการเลือกตั้งทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การเลือกตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก เรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน	คะแนน
๑	นางจรรย์พรรณ ธิป่าหนาด	โรงพยาบาลวังทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก	๖,๔๘๗
๒	นางสาวนพรัตน์ บัวเมือง	โรงพยาบาลพุกะคีรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์	๕,๖๖๗
๓	นายวรามิตร โคตรเรือง	โรงพยาบาลอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี	๒,๒๗๖
๔	นายอาทิตย์ บุตรสาลี	โรงพยาบาลอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี	๒,๐๗๕
๕	นายชีวิน สว่างแจ้	โรงพยาบาลสตูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล	๑,๗๙๑
๖	นางสาวจุไรรัตน์ จันทร์ตาธรรม	โรงพยาบาลลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน	๑,๗๕๑
๗	นางพิมพ์พรรณ ผกาแก้ว	โรงพยาบาลห้วยยอด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง	๑,๗๓๖
๘	นายสันต์ สุขากิริมย์	โรงพยาบาลวังทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก	๑,๑๖๘

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน	คะแนน
๙	นายอิสรา ไชยศิริ	โรงพยาบาลพุทธโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา	๘๘๘
๑๐	นางสาวนัฐธิดา บัวเจริญ	โรงพยาบาลนครนายก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก	๘๕๒

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดสองอันดับแรก จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิกต่อไป กรณีผู้ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้แต่งตั้งผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อในลำดับถัดไป ซึ่งยังมีสถานะเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่แทนตามวาระที่เหลืออยู่ สำหรับบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดเมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายไพศาล ต้นคุ้ม)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข